

(๑) หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนิน การ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และ ออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน</p>						
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS: National Research Management System) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด</p>	<p>๑. มีแผนยุทธศาสตร์กรม และแผนโภชนาการชาติ ๕ ปี การจัดการความรู้วิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>๑. มีแผนปฏิบัติการแต่ยังไม่ค่อยสอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. ขาดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาวิจัยโครงการเชิงเดี่ยวที่ขอผ่านระบบ MRMS</p>	<p>๑.สำรวจความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.จัดทำแผนบูรณาการ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สสจ./สสอ./รพสต.รพช./สถาบันโภชนาการมหิดล/สพช./วช.) ๓.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔.มีการกำกับติดตามและประเมินผล</p>	<p>คณะทำงาน กพว. สำนักโภชนาการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p>	<p>○</p>	<p>- ไม่มีความเสี่ยงงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากสำรวจความต้องการและทำแผนร่วมกับภาคีเครือข่าย - แต่มีความเสี่ยงด้านอื่น เช่น บางกลุ่มขาดการศึกษาวิจัย ขาดความรู้และทักษะในการทำวิจัย - กรมควรให้ความสำคัญการศึกษาวิจัยเชิงเดี่ยวด้วยเพื่อความหลากหลายในการพัฒนาองค์ความรู้</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยัง มี อยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของ กรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลางบประมาณและ รายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของ กรมอนามัยและตามมติ ครม. โดย กำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน ๒. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมทุกเดือน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดเบิกจ่าย งบประมาณประจำสำนักโภชนาการ ๔. ประชุมติดตามงานและปรับแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณผ่านคณะ กรรมการบริหารสำนักโภชนาการ	๑. ผลการเบิก จ่ายเงินไม่เป็นไปตาม แผนและเป้าหมายที่ กำหนดในบางกลุ่ม งาน ๒. เกิดภาวะวิกฤต โรคระบาด covid - ๑๙ ทำให้โครงการที่ มีการจัดประชุมไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด	๑. มีมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายของกรมอนามัย และตามมติ ครม. โดย กำหนดเป็นตัวชี้วัดหลัก ของหน่วยงาน ๒. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมทุก เดือน ๓. ปรับแผนการใช้ งบประมาณให้ได้ตาม เป้าหมายกรมโดยผ่าน ความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหาร สำนักโภชนาการ	สำนัก โภชนาการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	○	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ และ ประชุมเร่งรัด การใช้จ่าย งบประมาณทุกเดือน ๒. ประชุมติดตามเร่งรัด การใช้งบประมาณ และ วางมาตรการตัดเงิน งบประมาณในโครงการที่ ไม่สามารถใช้เงินได้ตาม แผนปฏิบัติการ ๓. มีการปรับแผนการ ดำเนินงานเพื่อใช้ งบประมาณให้ได้ตาม เป้าหมาย

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

31 มี.ค. 2563